



HR FAMILY

จดหมายข่าว กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2564



ทรงพระเจริญ

๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมการแสดงผลวิทยุทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทบทวนเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์



วันที่ 16 สิงหาคม 2564

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมการแสดงผลวิทยุทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยี - สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอืด กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเทภคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของอย่างเคร่งครัด

เปิดรับ
ข้อเสนอโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R Proposal)
มหาวิทยาลัยพะเยา
รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R Proposal) มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายสนับสนุน ที่สนใจเข้ารับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (Routine to Research: R2R) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถส่งแบบฟอร์มข้อเสนอฯ จำนวน 3 ชุดมายังกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

บรรณาธิการ

นายสมทบ เหล็กสิงห์

กองบรรณาธิการ

นางสาวพรวราดา ศรีวิชัย

นางสาวพิมพ์วิภา โค้วฮวด

นางสาวอินทริตา ยารังษี

จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวสุกัญญา เชียงคำ

นางสาวกาญจนา สุดสมันท์

นางอรพรรณ จินาเพย



การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา



วันที่ 27 สิงหาคม 2564

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการฯ ในการเข้าร่วมการประชุม และสัมภาษณ์อาจารย์เพื่อพิจารณาทุนการศึกษา ประกอบไปด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงสบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหิ้นลิ้ม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชาติ โอภาสนิ่ม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ประธานสภาพนักงาน กรรมการ
- โดยมีอาจารย์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทุนการศึกษา จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์



วันที่ 24 สิงหาคม 2564

กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2564 และมีการทบทวนบทเรียนพร้อมสอบวัดระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง คณบดีและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการและงานฝึกอบรมสารสนเทศศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ วิทยาการบรรยาย จัดทำและควบคุมการสอบวัดระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะความรู้และทักษะที่จำเป็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมหารือสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 -2569



วันที่ 31 สิงหาคม 2564

กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดการประชุมหารือสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2565 -2569 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ในการให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการสรุปแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล



กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา



www.personnel.up.ac.th

LINE

กองการเจ้าหน้าที่ มพ



Division of Personnel
University of Phayao

การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย



วันที่ 19 สิงหาคม 2564

กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรรัตน์ เชื้อวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ



วันที่ 4 สิงหาคม 2564

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

- ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ (ติดภารกิจ)
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิษฐ์ กาวิละนันทน์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรียพร แสงวงค์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนิมร กงชุย (ติดภารกิจ)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกฤษฎ์ กาญจนสุระกิจ (ติดภารกิจ)

แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 <p>มหาวิทยาลัยพะเยา UNIVERSITY OF PHAYAO</p> <p>บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬพร ตั้งจิตรวิภาวุธ สาขาวิชาชีววิทยา (D141) ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563</p> 	<p>Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูริย์ ปานแปง สาขาวิชาชีววิทยาพะเยา (S503) ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563</p> 
<p>Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิภัค สุทธิพงษ์ สาขาวิชาการศึกษา (S501) ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563</p> 	<p>Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัย สมปกรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1115) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (111501) ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563</p> 	<p>Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์พงษ์ สืบพา สาขาวิชาชีววิทยา (2102) ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563</p> 
<p>Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิธระ จุฬพร สาขาวิชาการศึกษา (S501) อนุสาขาวิชาธรรมาภิบาลการศึกษา (S50165) ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563</p> 	<p>Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ กองถิ่น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (3501) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562</p> 	<p>Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนธิช สมั่นทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (1109) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมระบบ (110901) ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562</p> 
<p>Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาตุศ แก้ววงศ์ สาขาวิชาชีววิทยา (2117) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563</p> 	<p>Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ ศรีภักดิ์ สาขาวิชาภาษาพม่า (3905) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562</p> 	<p>Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิพนธ์ พิทักษ์พงษ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (3501) อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (350104) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562</p> 